
รายการ Cannabis to Know 
 ข้อคำถามในการอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางการนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์” 

 

บันทึกเทปรายการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex  เวลา 9.00-10.00 น.  
วิทยากร   1. ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
    2. นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ 
ดำเนินรายการโดย  ดร.นรกมล  ทองเปลี่ยน เลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพ่ือการสื่อสารสาธารณะเรื่อง 

     กัญชาสู่ประชาชนและจัดทำเว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็นการอภิปราย 
 

ที ่ ประเด็น บทบาท 
1.  กล่าวทักทาย และแนะนำผู้อภิปรายทั้ง สองท่าน โดยเริ่มที่  

   สวัสดีคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ รายการ Cannabis to Know เวที ที่จะมา
แลกเปลี่ยนพูดคุยสาระเรื่องของการกัญชาเพ่ือการแพทย์และสุขภาพสู่ประชาชน 
   ดิฉัน ดร.นรกมล  ทองเปลี่ยน เลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพ่ือการสื่อสาร
สาธารณะเรื่องกัญชาสู่ประชาชนและจัดทำเว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการ
อภิปรายวันนี้คะ  
   โดยหัวข้อ คือ“ทิศทางการนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์” โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพสู่
ประชาชน พบกับท่านแรกคะ 
- ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
- นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ 

ผู้ดำเนินรายการ 

2. ในขณะนี้การดำเนินงานเดินทางมาถึงปีที่ 2 และเมื่อไม่นานนี้ ได้มีการเปิด
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านกัญชา กัญชง ให้
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชนและสาธารณะ ตามหลัก
วิชาการด้านการแพทย์ ก่อนอื่นจะต้องขออนุญาต ให้อาจารย์ทั้งสองกล่าวถึง
มุมมองทางวิชาการในการขับเคลื่อนทางนโยบายในปีนี้ด้วยคะ 

ผู้ดำเนินรายการ 

 ดร.ภก.อนันต์ชัย 
 นพ.กิตต ิ

3. ทิศทางที่เป็นนโยบายที่น่าสนใจสำหรับประชาชนในมุมมองของท่านอาจารย์ทั้ง 
2 ท่าน เป็นอย่างไรคะ 

ผู้ดำเนินรายการ 

 ดร.ภก.อนันต์ชัย 
 นพ.กิตต ิ

4. กัญชง หลายคนให้ความสนใจมากเลยคะ อาจารย์กิตติช่วยแนะนำให้เรารู้จักสัก
เล็กน้อยได้ไหมคะ 

ผู้ดำเนินรายการ 

 นพ.กิตต ิ
5.  กลไกท่ีแวดวงเศรษฐกิจควรจับตามองทั้งกัญชง และกัญชาได้แก่อะไรบ้างคะ ผู้ดำเนินรายการ 

 ดร.ภก.อนันต์ชัย 



ที ่ ประเด็น บทบาท 
6. ก้าวต่อไปของการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์มีแนวโน้มในด้านใด และสิ่งใดเป็น

โอกาสในการพัฒนาในประเทศของเราบ้างคะ 
ผู้ดำเนินรายการ 

 นพ.กิตต ิ
7. Community Health Issues ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยม พื้นฐานความคิด

ความเข้าใจ ความต้องการของประชาชน และวิถีชุมชน ในรอบปีที่ผ่านมาเป็น
อย่างไรบ้างคะ ลำดับแรกขอเรียนสอบถาม ดร.ภก.อนันต์ชัย ก่อนนะคะ 

ผู้ดำเนินรายการ 

 ดร.ภก.อนันต์ชัย 
8. นพ.กิตติ มีความคิดเห็นอย่างไรคะ ผู้ดำเนินรายการ 

 นพ.กิตต ิ
9. สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านกล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายและสิ่งที่    

ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในอนาคตคะ 
ผู้ดำเนินรายการ 

 ดร.ภก.อนันต์ชัย 
 นพ.กิตต ิ

10. วันนี ้ด ิฉันคงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ รายการ 
Cannabis to Know สาระดี ๆ เรื่องของการกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพสู่
ประชาชน สำหรับวันนี้สวัสดีคะ 

ผู้ดำเนินรายการ 

 
 
 


